

BÁO CÁO

tổng kết 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (2009 - 2023)

Thực hiện Công văn số 1109-CV/BTGTU ngày 07/9/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (2009 - 2023), Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Sơn báo cáo kết quả cụ thể như sau:

I - KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM CÁC XÃ, THỊ TRẤN CỦA HUYỆN

Huyện Tây Sơn nằm phía Tây Nam tỉnh Bình Định, phía Đông giáp thị xã An Nhơn, phía Tây giáp huyện Vĩnh Thạnh và thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai), phía Nam giáp huyện Vân Canh, phía Bắc giáp huyện Phù Cát. Diện tích tự nhiên 692,69 km², với dân số trên 116.044 người. Toàn huyện có tổng số 15 đơn vị hành chính trực thuộc (14 xã, 01 thị trấn; trong đó có 01 xã đặc biệt khó khăn là xã Vĩnh An, dân tộc thiểu số chiếm khoảng 85% dân số). Đối tượng sử dụng sách ở địa bàn chủ yếu là cán bộ công tác tại xã, thôn và một số ít là cán bộ hưu trí, nông dân, học sinh.

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Tây Sơn đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành tựu quan trọng về nhiều mặt, kinh tế - xã hội có bước phát triển mới, toàn diện hơn; cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, 100% các xã, thị trấn được sử dụng điện lưới quốc gia; bộ mặt đô thị và nông thôn không ngừng đổi mới; văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện; công tác an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Hầu hết đội ngũ cán bộ xã, thị trấn trên địa bàn huyện được trưởng thành từ thực tiễn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, có trình độ từ trung cấp đến đại học, một số ít tốt nghiệp phổ thông. Riêng xã Vĩnh An, đa số cán bộ xã tốt nghiệp phổ thông trung học cơ sở.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 01 thư viện huyện, 03 thư viện xã (trong đó 01 thư viện do Hội Nông dân tỉnh phối hợp hỗ trợ), 15 tủ sách pháp luật, 03 tủ sách Hội Nông dân và 03 tủ sách Trung tâm học tập cộng đồng. Các đầu sách được trang bị phong phú, đa dạng, góp phần phục vụ nhu cầu đọc sách, nâng cao kiến thức, trình độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tình hình hoạt động của

các thư viện, tủ sách thời gian qua được duy trì, chủ yếu phục vụ cán bộ, đảng viên, Nhân dân và học sinh có nhu cầu tìm đọc. Nội dung khai thác liên quan một số loại sách như: Tìm hiểu về Nhà nước và pháp luật; công tác xây dựng Đảng; chủ quyền biển, đảo Việt Nam; các thủ tục hành chính; kỹ thuật, kinh nghiệm trong phát triển kinh tế nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi; kiến thức xã hội, khoa học - công nghệ...

Huyện Tây Sơn có 19 đơn vị được tiếp nhận sách từ Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn gồm: Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện, Thư viện huyện (mỗi đơn vị được trang bị 01 bộ/đợt) và 15/15 xã, thị trấn (mỗi xã, thị trấn được trang bị 2 bộ/đợt).

Thực hiện Đề án này, từ năm 2009 đến nay, Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thư viện huyện và Trung tâm Chính trị huyện, đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tiếp nhận 14 đợt sách do Trung ương trang bị¹. Nhìn chung, các ấn phẩm trong Đề án được biên soạn ngắn gọn, một số được giới thiệu dưới dạng hỏi, đáp dễ hiểu, dễ tiếp thu, cung cấp những kiến thức cơ bản về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, các kiến thức về văn hóa - xã hội, về tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh và một số ấn phẩm hướng dẫn công tác chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhu cầu, trình độ của cán bộ xã, thị trấn, thu hút nhiều lượt cán bộ, đảng viên ở cơ sở tham khảo, nghiên cứu, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác.

II - TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát và sơ, tổng kết

Trên cơ sở Thông báo kết luận số 396-TB/TW ngày 23/11/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về việc trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn, Kết luận số 30-KL/TW ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn và các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Công văn số 276-CV/HU ngày 17/3/2015 về việc trang bị sách cho cơ sở xã, thị trấn; đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai các công văn hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng sách theo Đề án cho cơ sở². Ngoài ra, tại các hội nghị sơ kết 6 tháng và cuối năm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo

¹ Năm 2011: 69 đầu sách. Năm 2012 - 2013: 86 đầu sách, 01 đĩa CD-ROM. Năm 2014 - 2015: 81 đầu sách, 01 đĩa CD-ROM và 02 đĩa CD Audio. Năm 2016 - 2017: 56 đầu sách, 01 đĩa CD-ROM. Năm 2018 - 2019: 47 đầu sách và 01 đĩa CD. Năm 2021: 21 đầu sách.

² Công văn số 72-CV/BTGHU ngày 14/9/2011 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc quản lý và sử dụng sách trang bị cho cơ sở xã, thị trấn.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc tiếp nhận, khai thác, sử dụng sách và các tài liệu ở cơ sở.

Từ năm 2009 - 2023, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp với các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy lồng ghép tổ chức kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, khai thác, sử dụng sách của Đề án trong các cuộc kiểm tra, giám sát việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận... theo Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy hằng năm, tổng số có 43 cuộc (trong đó lồng ghép vào kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 15 cuộc, lồng ghép trong kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng 28 cuộc).

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của Đề án, đảng ủy các xã, thị trấn đã quan tâm đầu tư trang thiết bị để bảo quản sách, bố trí cán bộ phụ trách tủ sách và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên và Nhân dân sử dụng sách. Đã gắn việc tiếp nhận sử dụng sách theo Đề án của Trung ương với tủ sách pháp luật đã trang bị cho các xã, thị trấn. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn bố trí tủ sách, phòng đọc sách riêng, phân công cán bộ phụ trách. Chỉ đạo xây dựng và ban hành nội quy khai thác, sử dụng sách theo quy định của Nhà nước về tài sản công.

2. Kết quả đạt được

2.1. Công tác thông tin, tuyên truyền về Đề án

Trước sự phát triển nhanh của công nghệ thông tin cũng như sự tiện ích của các loại hình báo chí truyền thông đa phương tiện, mạng internet... đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân đã có thêm nhiều kênh tiếp nhận thông tin, tri thức khác nhau, đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh và hiệu quả. Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ thông tin, đặc biệt là sự bùng nổ của các trang mạng xã hội cũng đưa đến không ít những bất cập, hạn chế: Một số nguồn tin không chính thống, thiếu chuẩn xác, thậm chí có thông tin sai lệch; một số sách trên thị trường truyền tải kiến thức, thông tin chưa được biên tập và thẩm định kỹ... Trước tình hình đó, Đề án trang bị sách cho cơ sở do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thực hiện đã mang lại nhiều kết quả tích cực, đáp ứng được nhu cầu tiếp cận nguồn thông tin chính thống, tin cậy của Đảng, Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân; góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, khai thác, sử dụng sách của Trung ương. Khi bắt đầu triển khai Đề án, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn cụ thể việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng sách một cách hiệu quả, thiết thực; xác định rõ mục tiêu, triển khai nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với đặc thù của từng địa phương, nhất là đối với xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ năm 2014 đến nay, thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày sách Việt Nam", Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng của huyện tổ chức phát động hưởng ứng "Ngày sách Việt Nam" nhằm tuyên truyền văn hóa đọc trong cộng đồng, xây dựng và phát triển phong trào đọc sách hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp với các ngành, đoàn thể và Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu sách trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Hệ thống đài truyền thanh huyện, Trang Thông tin điện tử của Đảng bộ huyện, Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện.

Công tác phối hợp tuyên truyền, phát động phong trào "Toàn dân đọc sách" trong hệ thống chính trị giữa Mặt trận Tổ quốc, các phòng, ban, ngành, đoàn thể với ngành văn hóa - thông tin được triển khai thực hiện tốt, trong đó tuyên truyền, phổ biến giới thiệu sách đến với người đọc bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền, giới thiệu qua hệ thống đài truyền thanh cơ sở; qua các cuộc họp chi bộ, đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; qua đội ngũ cán bộ văn hóa, thông tin ở xã, thị trấn. Nội dung mà độc giả cán bộ, đảng viên và Nhân dân có nhu cầu tìm đọc và khai thác một số loại sách như: Tìm hiểu về Nhà nước và pháp luật; công tác xây dựng Đảng; các thủ tục hành chính; kinh nghiệm thành công trong phát triển kinh tế bằng trồng trọt, chăn nuôi... đã góp phần trang bị kiến thức cơ bản toàn diện cho cán bộ lãnh đạo quản lý, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở cơ sở.

2.2. Về chất lượng hình thức, nội dung sách của Đề án

Đề án trang bị sách cho xã, phường, thị trấn là một chủ trương đúng đắn, kịp thời, thiết thực. Sách của Đề án đã góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu tự nghiên cứu, tham khảo, học tập nâng cao trình độ kiến thức, ứng dụng vào quá trình thực thi nhiệm vụ chuyên môn, vận dụng vào thực tiễn quản lý, lãnh đạo của cán bộ, đảng viên, trong lao động sản xuất của Nhân dân trên địa bàn huyện.

Các ấn phẩm được đa số cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên trách cấp xã, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư, cán bộ hưu trí, giáo viên, các em học sinh và một bộ phận Nhân dân trên địa bàn quan tâm tìm đọc, nghiên cứu³. Trong điều kiện nguồn kinh phí của các xã, thị trấn dành cho việc mua sách, báo, tạp chí, tài liệu phục vụ công tác còn khó khăn, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa thì việc triển khai trang bị sách của Đề án đã góp phần giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân khắc phục tình trạng thiếu hụt

³ Một số ấn phẩm thường xuyên được tìm đọc như: Tìm hiểu về Nhà nước và pháp luật; về công tác xây dựng Đảng, sách chính trị, tư tưởng; sách về các thủ tục hành chính; sách về kinh nghiệm thành công trong phát triển kinh tế như trồng trọt, chăn nuôi; một số tấm gương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

kiến thức, kỹ năng trong công tác chuyên môn, kiến thức về lý luận chính trị, pháp luật, văn hóa - xã hội, ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất và đời sống.

Hầu hết các ấn phẩm trình bày đẹp, được biên soạn ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ tiếp thu; nội dung thiết thực, tương đối bám sát yêu cầu cơ sở, góp phần quan trọng trong việc tham khảo, nghiên cứu, cung cấp các văn bản, tài liệu hướng dẫn cho cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần tuyên truyền trong Nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây là công cụ, phương tiện giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân có cơ sở tiếp cận, tìm hiểu nguồn thông tin chính thống; vận dụng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; nâng cao nhận thức của Nhân dân, đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, nhất là trong thời đại công nghệ thông tin, mạng xã hội phát triển mạnh như hiện nay.

2.3. Công tác quản lý, nghiên cứu, học tập sách của Đề án

Việc quản lý, khai thác và sử dụng các ấn phẩm của Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, thị trấn luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện một cách khoa học nhằm nâng cao hiệu quả khai thác. Các đầu sách được phân loại, sắp xếp theo từng lĩnh vực, lập sổ quản lý, xây dựng mục lục để thuận lợi cho việc theo dõi, lưu trữ cũng như việc tra cứu của độc giả. Hiện nay, 15/15 xã, thị trấn lập sổ quản lý tủ sách pháp luật và tủ sách dùng chung; đồng thời, tổ chức, hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân tìm hiểu, nghiên cứu những vấn đề quan tâm.

Căn cứ vào điều kiện cụ thể, các xã, thị trấn bố trí tủ sách tại văn phòng đảng ủy, ủy ban nhân dân, bưu điện văn hóa xã, tạo điều kiện cho Nhân dân có điều kiện tiếp cận sử dụng sách; ngoài ra, một số xã đã phân bổ đầu sách về nhà văn hóa thôn để sách đến gần hơn với bạn đọc. Đối với đĩa CD-ROM về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được lồng ghép sử dụng trong các cuộc họp, hội nghị của đảng bộ, chi bộ và các đoàn thể hoặc phát trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở vào những giờ thích hợp.

Hầu hết các địa phương giao cho cán bộ tuyên giáo, cán bộ văn phòng, thủ thư hoặc cán bộ văn hóa - xã hội thực hiện việc trưng bày, lưu trữ, quản lý sách, đồng thời, chịu trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công. Cán bộ được phân công quản lý sách đa số đã tốt nghiệp 12/12 và có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp đến đại học.

Ở các địa phương đã xuất hiện một số mô hình quản lý, khai thác và sử dụng sách có hiệu quả. Điển hình như tại Đảng ủy thị trấn Phú Phong, cán bộ, đảng viên bắt buộc phải đọc sách, báo vào buổi sáng thứ hai, trước khi tổ chức giao ban đầu tuần; định kỳ, mỗi tháng tự lựa chọn một số nội dung hay gắn với nhiệm vụ của bản thân để nghiên cứu, học tập từ sách, báo.

Qua thực tiễn triển khai Đề án từ năm 2009 đến nay, có thể khẳng định: Đây là Đề án có ý nghĩa to lớn trong việc bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác cũng như giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Kinh phí dành cho việc mua sách, báo, tài liệu phục vụ công tác của các xã, thị trấn còn khó khăn, nhất là xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nên việc triển khai trang bị sách của Đề án đã góp phần giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân khắc phục tình trạng thiếu hụt kiến thức, kỹ năng trong công tác chuyên môn, kiến thức về lý luận chính trị, pháp luật, văn hóa, xã hội, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong đời sống, sản xuất.

2.4. Hiệu quả của Đề án

Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn là một chủ trương đúng đắn và thiết thực của Ban Bí thư, tác động tích cực trong việc giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn huyện cập nhật được những kiến thức cần thiết, được nghiên cứu, học tập những mô hình hay, những cách làm tốt, được trao đổi thông tin và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; quan đó, đã đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, mang lại hiệu quả trong việc đưa kiến thức lý luận chính trị, pháp luật, văn hóa - xã hội, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Qua 15 năm triển khai thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn, trên địa bàn huyện đã xuất hiện một số mô hình hay, cách làm hiệu quả nhờ áp dụng những thông tin, kiến thức quan trọng phục vụ cho hoạt động sản xuất và đời sống. Điển hình như: Các mô hình xây dựng tuyến đường văn minh, tuyến đường thanh niên tự quản, thấp sáng đường quê; mô hình "Dòng họ học tập", "Tộc họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội"; mô hình "Khu dân cư tự quản về an ninh trật tự"⁴... đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trong huyện. Trong hoạt động sản xuất nông nghiệp có các mô hình sản xuất kinh doanh trong phong trào thi đua "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi"; những mô hình phát triển chuỗi giá trị, phát triển sản phẩm OCOP⁵; mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm chủ lực của huyện⁶...

⁴ Mô hình tuyến đường văn minh, tuyến đường tự quản đã nhân rộng 15/15 xã, thị trấn; mô hình "Thấp sáng đường quê" nhân rộng 15/15 xã, thị trấn với hơn 50 km đường giao thông; mô hình "Khu dân cư tự quản về an ninh trật tự" có 49 khu dân cư nhân rộng 15/15 xã, thị trấn; mô hình "Tộc họ hiếu học" nhân rộng 14/15 xã, thị trấn; mô hình "Tộc họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội" nhân rộng 07/15 xã, thị trấn.

⁵ Hiện nay, trên địa bàn huyện có 13 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn theo Chương trình OCOP (01 sản phẩm 4 sao, 12 sản phẩm 3 sao).

⁶ Xây dựng và phát triển vùng sản xuất theo chuỗi giá trị được 02 loại cây trồng chủ lực đối với cây lúa, cây rau, gồm: 27,3 ha trồng rau an toàn được chứng nhận VietGap; 222 ha lúa (72 ha lúa giống sản xuất theo chuỗi giá trị; 150 ha lúa thương phẩm sản xuất theo chuỗi giá trị).

III - ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Qua 15 năm triển khai thực hiện (2009 - 2023), Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc phổ biến tri thức đến đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Với các mảng đề tài đa dạng, sách thuộc Đề án đã trang bị những kiến thức cơ bản, toàn diện cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân ở các xã, thị trấn. Việc triển khai quản lý, sử dụng tốt nguồn sách đã góp phần vào việc thực hiện chủ trương đưa thông tin về cơ sở và hướng về cơ sở của các cấp, các ngành; định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đẩy lùi các hoạt động chống phá, xuyên tạc, thổi phồng các vấn đề bức xúc trong Nhân dân, đập tan âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Tồn tại, hạn chế

- Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Đề án theo tình hình thực tế tại địa phương; nhận thức về chủ trương, mục đích, yêu cầu của Đề án chưa đầy đủ; về hình thức tổ chức, quản lý và sử dụng sách còn lúng túng, chưa thống nhất.

- Công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu về các loại sách chưa được chú trọng; việc mở rộng các đầu sách nghiên cứu đến Nhân dân lao động ở một số xã chưa được quan tâm đúng mức.

- Hầu hết các xã chưa có phòng đọc riêng, thư viện, trang thiết bị phục vụ người đọc còn thiếu. Tình trạng sách được tiếp nhận nhưng không được khai thác, sử dụng vẫn còn. Sách của Đề án hầu hết đặt tại trụ sở ủy ban nhân dân xã nên không thuận tiện cho Nhân dân tới đọc và mượn sách.

2.2. Nguyên nhân

- Cơ sở vật chất như phòng đọc, tủ đựng sách, bàn ghế tại các nơi trang bị sách còn thiếu, nhiều nơi xuống cấp chưa được đầu tư mua sắm, sửa chữa dẫn đến tình trạng các đầu sách tiếp nhận chưa được trưng bày theo quy định.

- Cán bộ theo dõi, quản lý sách ở các xã, thị trấn đa phần là kiêm nhiệm, không thường xuyên theo dõi, bảo quản các đầu sách nên nhiều nơi để thất lạc, hư hỏng các đầu sách vẫn còn diễn ra, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của Đề án. Mặt khác, do không có chế độ phụ cấp, cán bộ chưa qua các lớp tập huấn kỹ năng về quản lý sách nên những thao tác trong khai thác, sử dụng sách, đặc biệt là trong việc cho mượn sách rộng rãi trong Nhân dân còn nhiều hạn chế.

- Sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng xã hội khiến người dân, nhất là giới trẻ ít quan tâm đến sách in.

3. Bài học kinh nghiệm

Một là, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương phải nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách Đề án, từ đó, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các đối tượng bằng nhiều hình thức khác nhau để cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ chủ trương của Trung ương. Quan tâm chỉ đạo mua sắm tủ sách, có kế hoạch phân bổ nguồn kinh phí nhất định để bổ sung các loại sách, tài liệu phù hợp với tính chất, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ; quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ quản lý sách được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Hai là, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương trong thực hiện tiếp nhận, khai thác, bảo quản, sử dụng sách và các tài liệu có hiệu quả. Hằng năm, tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời phát hiện những mô hình tốt để phổ biến rộng rãi, đồng thời, báo cáo cấp trên về tình hình triển khai thực hiện, phản ánh những ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân liên quan đến việc quản lý, sử dụng sách.

Ba là, các đồng chí bí thư đảng ủy các xã, thị trấn phải sâu sát, có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện tốt nội quy, quy chế quản lý và sử dụng sách; phân công cán bộ phụ trách rõ ràng để tạo điều kiện thuận lợi cho người mượn đọc, khai thác các đầu sách. Cán bộ quản lý sách cần năng nổ, nhiệt tình trong công việc, tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ngoài ra, mỗi địa phương cần chủ động, linh hoạt trong việc triển khai thực hiện Đề án phù hợp với địa phương mình. Chủ động mua, bổ sung thêm một số loại sách, báo, tạp chí cần thiết; tuyên truyền, động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân hiến tặng các đầu sách hay, quý, góp phần nhân rộng tủ sách địa phương về đề tài, nội dung, số lượng.

IV - NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Kết luận số 30-KL/TW ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn. Nêu cao vai trò của các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia đọc sách, từng bước hình thành văn hóa đọc sách trong cộng đồng.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cơ sở trong việc tiếp nhận, quản lý, triển khai sử dụng sách Đề án; xây dựng, ban hành và niêm yết nội quy, quy chế quản lý và sử dụng sách trang bị cho cơ sở xã, thị trấn tại nơi quản lý sách.

3. Chú trọng việc xây dựng, tu bổ, trang bị cơ sở vật chất các nhà văn hóa, bưu điện văn hóa xã, thư viện, tủ sách xã, thị trấn nhằm đảm bảo nơi quản lý, lưu trữ, bảo quản và tạo địa điểm thuận tiện phục vụ nhu cầu khai thác cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

4. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan trong công tác đầu tư, quản lý, khai thác và bổ sung kịp thời cho các tủ sách xã, thị trấn; sử dụng ngày càng hiệu quả nguồn sách do Đề án trang bị.

5. Các cấp ủy đảng, chính quyền cần chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án; tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án hằng năm. Động viên, khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án; nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong quản lý, khai thác, sử dụng sách, góp phần đưa sách của Đề án trở thành nguồn thông tin chính thống, tin cậy cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân.

Trên đây là Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (2009 - 2023), Ban Thường vụ Huyện ủy kính báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (báo cáo),
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo),
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện,
- Đảng ủy các xã, thị trấn,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.



Nguyễn Văn Thứ